

THÔNG BÁO**Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị**

Ngày 20 tháng 02 năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A và dự Lễ khởi công nhà máy sản xuất gỗ MDF. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ, giải pháp năm 2014 và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực phấn đấu về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua. Năm 2013 trong điều kiện kiên khó khăn chưa thiên tai hạn hán, bão lũ thường xuyên xảy ra, Tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn và đạt kết quả khá toàn diện: Tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 6,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,9 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 126% so với kế hoạch; thu hút được nhiều dự án đầu tư. Tỉnh đã hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội, chăm sóc người có công thường xuyên được quan tâm; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Quảng Trị vẫn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, thách thức: quy mô kinh tế nhỏ, doanh nghiệp trên địa bàn quy mô nhỏ, sức cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ còn thấp; công tác quản lý thị trường, chất lượng hàng hóa, chống buôn lậu và gian lận thương mại hiệu quả chưa cao; đời sống của một bộ phận dân cư ở vùng nông thôn, miền núi còn khó khăn.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 mà Tỉnh đã đề ra. Trong thời gian tới, Tỉnh tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành về giải pháp và cách làm trong cơ chế hiện nay; lưu ý một số điểm sau:

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo, điều hành quyết liệt ngay từ đầu năm để thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2014; phấn đấu vượt mức dự toán thu ngân sách mà Tỉnh đã đề ra.

2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới; có bước đi và cách làm thích hợp, kiên trì, thường xuyên, liên tục. Nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổng kết và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

3. Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến trong Quý I năm 2014. Huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như: cầu và đường dẫn cầu Sông Hiếu, cầu Cam Hiếu; đường tuần tra biên giới; cảng biển Mỹ Thủy, đường ven biển. Tăng cường hợp tác, phát triển vùng và mở rộng quan hệ quốc tế, nhất là chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai thác có hiệu quả Hành lang kinh tế Đông - Tây.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội về phòng, chống tội phạm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và thủ trưởng cơ quan Công an đối với công tác này. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, người được đặc xá về địa phương, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, không để họ tái phạm tội. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý chặt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tiền chất, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung nâng cao chất lượng công chức, viên chức, tinh giảm biên chế. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác phòng, chống và giảm thiểu tai nạn giao thông.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH VÀ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành nghiên cứu, xem xét các kiến nghị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai cho người trồng cao su tại một số tỉnh miền Trung và tỉnh Quảng Trị; cơ chế hỗ trợ vốn cho các dự án trồng cao su gắn với xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ và mở rộng diện tích trồng cao su tại Lào; việc chuyển diện tích rừng nghèo sang trồng cao su và chủ trương phát triển các nhà máy sản xuất gỗ MDF khu vực miền Trung; rà soát quy hoạch phát triển cây cao su tại miền Trung và tỉnh Quảng Trị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Về hỗ trợ kinh phí và ứng trước vốn đầu tư, xây dựng các khu tái định cư Dự án giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A (qua địa bàn Tỉnh): Bộ Giao thông vận tải

thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 798/VPCP-KTN ngày 06 tháng 02 năm 2014.

3. Về vốn đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng đường cứu hộ, cứu nạn và Kè chống xói lở hai bờ sông Thạch Hãn (đoạn từ thượng lưu cầu Thạch Hãn đến đập Trám), kè chống xói lở khẩn cấp, chỉnh trị dòng chảy đập dung tích nước thôn Thượng Lâm, đường ứng cứu, ổn định dân cư hai bên bờ sông Cam Lộ: Tỉnh rà soát quy mô từng dự án phù hợp với khả năng chủ động vốn và lựa chọn các hạng mục thực sự cấp thiết phải làm trước, chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xử lý những hạng mục có nguy cơ mất an toàn cao; thực hiện thẩm định nguồn vốn theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg. Trên cơ sở đó, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đề xuất phương án nguồn vốn để hỗ trợ Tỉnh (kể cả vốn ODA), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với Dự án cầu Cam Hiếu: Đây là công trình quan trọng cần sớm hoàn thành để thay thế cầu treo cũ đã hư hỏng nặng. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải căn cứ vào khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương đề xuất nguồn và mức vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện (Văn bản số 6024/VPCP-V.III ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ). Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2014 để giải quyết khó khăn cho Tỉnh.

4. Về sử dụng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới để đầu tư, tăng cường an toàn cho 15 hồ chứa trên địa bàn Tỉnh: Tỉnh chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư và sớm hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục vận động nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về việc nâng cấp cửa khẩu La Lay thành cửa khẩu Quốc tế: Đồng ý về chủ trương; giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan làm việc, thống nhất với phía nước bạn Lào, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định; chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công Thương và các cơ quan có liên quan rà soát các thủ tục hành chính đang thực hiện tại các cửa khẩu quốc tế, nhất là mô hình "Một cửa, một điểm dừng" để tháo gỡ khó khăn trong việc lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Ngoại giao, Nông nghiệp & PTNT, Quốc phòng;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg Nguyễn Xuân Phúc, Công TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, NC, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, V.III (3). Dh. 57

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục